



โดย นางสาวดวงจันทร์ สุขมา

คณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชี
ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี



คุณค่าวิชาชีพบัญชีสร้างจากพลังบวก (Professional Knowledge, Professional Skills, and Professional value on Positive Energy)



เวลาของเราเสียไปกับเรื่องอะไรมากมายที่**ไม่ได้**ส่งเสริมตัวเอง **ไม่ได้**ส่งเสริมความสำเร็จตนเอง สมัยที่ได้เริ่มทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ไม่มีใครบอกเราเลยว่า “เราควรมีชีวิตอย่างไร” “เราจะดึงศักยภาพตนเองที่หลับใหลได้อย่างไร” “เราจะใช้ความสามารถของตนเองช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร” การค้นหาคำตอบเป็นมาตลอดเวลา จวบจนวันนี้ จึงอยากจะสื่อสารเรื่องนี้ ที่ตัวเราไม่เคยทราบมาก่อนว่า ...

**ไม่สำคัญว่าเราจะทำอะไรอะไร
เราต้องเติบโตขึ้น**

ซึ่งคนเราไม่จำเป็นต้องมีอาชีพเดียวกันตลอดชีวิต เมื่อเราทำอะไรมากขึ้น เห็นอะไรมากขึ้น เติบโตมากขึ้น เราก็จะต้องทำอะไรอะไร ๆ อีกหลาย ๆ อย่าง ที่ต้องการความท้าทายมากขึ้น ชีวิตจะต้องมีพัฒนาการเรียนรู้ จิตของเรา ต้องการปลดปล่อย นั่นคือธรรมชาติของเรา



“มนุษย์” ส่วนใหญ่ที่พบเจอ มักจะชอบกดทับความต้องการตนเองไว้ ด้วย**ความกลัว** กลัวความล้มเหลว กลัวผิดหวัง กลัวการไม่ยอมรับ กลัวคำหาญและปลดปล่อยความต้องการส่วนตัวออกมา ให้ค้นหาและท้าทายตนเอง สนุกสนานกับความไม่แน่นอนของอนาคต เพราะเรามากได้ยินอย่างสม่ำเสมอว่า “ความแน่นอน...คือความไม่แน่นอน” เลิกสนใจความเห็นคนอื่น เมื่อคุณเริ่มก้าวออกจาก **Comfort Zone** เท่ากับว่าเราเติบโตขึ้นแล้ว เมื่อเราเริ่มทำอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำครั้งแรก ๆ มันก็ยากอยู่ แต่หากมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำจริง ๆ เราจะ**ทำมันไม่เลิก** จนกว่าจะ**สำเร็จจนได้** ซึ่งสิ่งที่ทำให้เราอยากทำคือ **พลังบวก (Positive Energy)** ซึ่งไม่สำคัญว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหน จะได้เงินหรือไม่ก็ไม่ได้สำคัญ มันเพียงเป็นสิ่งที่เราต้องการทำให้สำเร็จเท่านั้น

คนส่วนใหญ่ รวมทั้งเพื่อนที่ทำงานของเราชอบใช้คำว่า “ยังไม่มี” ให้เลิกพูดความไม่มีของตน ให้เปลี่ยนคำพูดว่า “เมื่อเรามี” “เดี๋ยวก็มี” หรือ “เชื่อว่าเราจะมี” ความเชื่อนั้นสำคัญที่สุด เราต้องเชื่อว่าตนเองจะมีแล้วมันจะมี อย่างน้อยในจิตของเรามีไปเรียบร้อยแล้วตามวลีเด็ด “ไม่ได้มีมันแต่อยากมีมัน” “มนุษย์จะกลายเป็นสิ่งที่ตนคิด” ดังนั้นหากเห็นว่าใครพูดว่า “ไม่มี” บ่อย ๆ ฟังเชื่อได้ว่าเขาไม่มีทางมีมันได้อย่างแน่นอน วาจา หรือ คำพูดของเรา จงพูดแต่สิ่งที่เป็นคุณแก่ตนเองเท่านั้น เรื่องนี้ต้องฝึกฝน อย่าใช้ความเคยชิน แต่ให้ฝึกฝนเป็นอุปนิสัยในการพูด แต่สิ่งที่เป็นบวกเท่านั้น ผลของการฝึกฝนคือ จะไม่มีคำพูดแง่ลบออกมาเลย เราจะไม่โน้नทากล่าวร้ายคนอื่น วิเคราะห์คนอื่น ๆ ให้ถูกทางแล้วเราจะปรารถนาดีต่อคนอื่น ๆ แม้นคนนั้นจะไม่ชอบเราก็ดำตาม แต่มันจะเป็นไปโดยธรรมชาติ ...

**ห้ามพูดถึง คิดถึง ความขาดแคลน
ความไม่มีของเรา**

เติมเต็มด้วยพลังบวก (Positive Energy) ติดตามความฝันแบบมีจินตนาการ

พวกเราจบวิชาชีพบัญชี เป็นนักบัญชีทั้งตัวและหัวใจ การที่เราเชื่อมั่นว่าเราทำได้ เราจะทำได้จริง เพราะว่าเราทำด้วยหัวใจส่งกายให้ทำในหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะอยู่แห่งใด องค์กรใด เมื่อเราคิดว่าเราเป็นผู้ให้ มันจะเป็นใบเบิกทางเข้าสู่องค์กรขนาดใหญ่ได้แบบที่เรียกว่า “Think Big ... Start Small ... Scale Fast” ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้การันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จ แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนสะพานที่ทอดไปสู่อีกฝั่งหนึ่ง เมื่อเราได้เริ่มชีวิตการทำงานจากการเป็นพนักงานระดับ Junior เติบโตตาม Career part จนได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางและระดับสูงในเวลาต่อมา โดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ได้ว่า หากคนเรามีความฝันบางอย่างและลงมือทำดู แม้มันจะล้มเหลวบ้างแต่เรามีโอกาสพบอะไรบางอย่างที่ ทำหายข้างหน้าเสมอและเมื่อเรากล้า ก้าวข้าม นั่นคือ **ความศรัทธา** ที่เราต้องหลงใหลอย่างแนบเนียน สิ่งเหล่านี้แอบซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวัน ทำให้เราทำงานในวิชาชีพของเราอย่างภาคภูมิใจและมีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ดีที่สุด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวต่อลูกค้าและต่อตนเองที่สามารถก้าวสู่การแข่งขันอย่างมี **Growth mindset** ได้ และนี่คือการสะสมความสำเร็จตั้งแต่ระดับขั้นย่อม ๆ จนกล้าเดินบนพรมแดงที่เราสามารถก้าวสู่ **ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่** เพียงเพราะพลังบวก (Positive Energy) ที่เราสร้างอย่างไม่หยุด ตื่นคิด หลับฝันถึง ... หนทางสู่ความร่ำรวยทุกมิติ ทั้งองค์ความรู้ คุณุณธรรมและพันธมิตรที่เกิดจากมิตรภาพที่แบ่งปัน ถึงแม้จะมีเงินล้นฟ้าอาจไม่พบความสำเร็จตามแนวทางนี้ได้

เป้าหมายสำคัญสูงสุด

วันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารองค์กรระดับใหญ่ **ความสำคัญสูงสุด** คือการตัดสินใจ สิ่งที่ต้องตัดสินใจเป็นอันดับแรกคือ **Personal Growth** เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า



“หากพนักงานวางเป้าหมายส่วนตัว และทุ่มเททำมันอย่างเต็มที่ ผลที่ตามมาคือพวกเค้าเหล่านั้นจะทุ่มเทเพื่อบริษัท” ซึ่งนับเป็นสิ่งดีต่อบริษัท เพราะมีคนส่วนใหญ่ร้อยละ 99 ไม่มีเป้าหมายส่วนตัวหรือกระทั่งวัตถุประสงค์ของชีวิต เพราะว่าทำงานรับเงินเดือนมาตลอดมีกินมีใช้ จึงไม่จำเป็นต้องคิดถึงเป้าหมาย คิดกันเพียงว่าวันหยุดเมื่อไร จะกินที่ไหน จะ Shop ที่ไหน จะไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหน อิ่มเอมกับสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป ดังนั้นการที่พนักงานมีเป้าหมายส่วนตัวเราจะสามารถส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ประกอบการร่วมกันได้ เรียกว่ามี **Entrepreneur Mindset** เมื่อเราช่วยกันหล่อหลอมให้พนักงานในวิชาชีพมี **Mindset** เฉากเช่นนี้จะทำให้พวกเขาต้องการที่จะช่วยเหลือเรา ช่วยเหลือลูกค้า ช่วยเหลือผู้คน เงินจะไม่ใช้เป้าหมายที่แท้จริง เพราะว่าทุกคนรวมทั้งเราด้วย จะมีความคิดว่า “ยิ่งให้ยิ่งได้” และ “การให้...ไม่สิ้นสุด” สร้างทุกอย่างทุกอย่างให้เกิดขึ้นด้วยความตื่นเต้น น่าสนใจ กระตือรือร้น อยากลงมือทำอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ต้องสั่งการและสิ่งเหล่านี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มุ่งสู่ **Advanced Technology** ขั้นสูงที่จักรวาลให้ เข้มทิศเราซึ่งกล่าวคือจิตของเราถูกสร้างจากพลังบวก (Positive Energy) โดยหากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีพลังบวกของจักรวาลมาส่งเสริม จะทำให้องค์กรนั้น ๆ เปลี่ยนไปสู่การ **Rise Above the Blue Ocean** และเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable Growth) มุ่งสู่จักรวาล >>> GO...Planets

จึงสรุปได้ความว่า คุณค่าวิชาชีพบัญชี สร้างจากพลังบวก (Positive Energy) ดังนี้



THINK เราจะรู้สึกได้ถึงคุณค่าของตนที่มีต่อผู้อื่นหรือต่อวิชาชีพ



THOUGHT เราจะถ่ายทอดความคิดของตนเองสู่ผู้อื่น ในทางบวกไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลความคิดของผู้อื่น ผิดคิดและทำเป็นประจำเราจะได้อะไรใหม่ๆ ซึ่งท้ายที่สุดอาจจะเกิดเป็นนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าวิชาชีพนี้ได้และเป็นประโยชน์ในรุ่นถัดไป และหากดีจะสามารถได้รับการพัฒนาต่อเนื่องเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ในที่สุด



NO HESITATE เราต้องมั่นใจว่าเราไม่มีวันล้มเหลว ล้มลงบ้าง อย่าท้อให้ลุกขึ้นใหม่ โอกาสสมิไ้สำหรับผู้ที่ลุกได้เสมอ อย่าลังเล อย่าสงสัย หากเกิดความรู้สึกนี้เราก็มุ่งมั่น หาสิ่งที่ไม่ใช่พลังบวก (Positive Energy) ผลักดัน หากเกิดผิดพลาดล้มเหลวไปบ้างจะหาพันธมิตรดี ๆ มาร่วมกันแก้ไข และทำให้มันดีขึ้น เราจะไม่มีรู้สึกเสียใจในความผิดพลาดนั้น เพราะการลุกขึ้นใหม่ทุกครั้ง มันคือ การก้าวข้ามความกลัว และทำให้เกิดประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า สามารถเล่าขาน ส่งต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน



IMAGINATION “จินตนาการ” สำคัญกว่า “ความรู้” หากเราต้องการนำพาองค์กรให้เติบโตภายใต้ภาวะเช่นนี้ จินตนาการก็คือพลังบวก (Positive Energy) ที่สำคัญที่ทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ สร้างพันธมิตร ซึมซับสิ่งใหม่ ๆ ดึงพลังบวกจากผู้คนรอบข้างเข้ามาหาเรา ค้นคว้าเรื่องที่เราน่าสนใจต่อไปเรื่อย ๆ ผิกินนิสัยให้เป็นคนกระหายใคร่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ ทำตัวเป็นฟองน้ำที่ดูดซับทุกเรื่องดี ๆ และฝึกจินตนาการแบบฝันกลางวัน นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือสนใจนั้น ๆ มาคิดเล่น ๆ แบ่งปัน ปรึกษาหารือ ไม่ว่าจะกับคนในองค์กร ลูกค้า หรือคนทั่วไปที่เราได้พบเจอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นธุรกิจใหม่ หรือเติบโตถึงขั้นเป็น Unicorn Startup ได้ ซึ่งธุรกิจใหม่ ๆ มักเกิดจากจินตนาการที่หลากหลายและพัฒนา ปรับปรุงเรื่อยมาจนตกผลึกที่สามารถก่อให้เกิด Revenue Stream เติบโตชั่วลูกหลานได้แบบยั่งยืน (Sustainable Growth)



NEVER GIVE UP ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ อย่ายอมแพ้อะไรง่าย ๆ ต้องทำอย่างสุดกำลังสร้าง PASSION ที่ไม่ล้มเลิกแบบ EXTREME ที่หมายถึงการทุ่มสุดตัวและไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร เรายอมรับโดยไม่ควรเสียใจกับความล้มเหลวหากมันเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งนี้คือบันไดขั้นต่อไปให้เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแบบติด Springboard



KNOWING คือการมีองค์ความรู้ในระดับที่เชื่อมั่นได้ว่า หากใช้มันเป็นประจำ เราสามารถทำงานนี้ได้สำเร็จ และมีอิสรภาพทางการเงิน ซึ่งคือความเชื่อภายใต้จิตใจได้สำนึกหรือจรรยาบรรณที่จะช่วยเหลือเราได้ คำว่า “เรารู้ว่า....” เป็นพลังอันมหาศาลที่จะผลักดันเราไปยังสิ่งที่ต้องการ อาทิ “เรารู้ว่าเราทำสำเร็จ, เรารู้ว่ามีคนช่วยเหลือเราเสมอ, เรารู้ว่าเราได้ทำตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความต้องการภายใต้จิตใจได้สำนึก ที่ต้องการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพได้อย่างดีและแบ่งปันให้กับทุกคนที่สร้างจากพลังบวก (Positive Energy) ในตัวเรา



LEAN AND GAIN การ LEAN คือการปลดปล่อยความคาดหวังของผู้อื่นทิ้งไปให้เหลือแต่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา เพื่อให้เราได้ในสิ่งที่ถูกต้องตามมาตรฐานไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการนำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตและหันหลังให้กับลูกค้า และผู้คนรอบข้าง ซึ่งสิ่งที่เรียนรู้ใหม่นี้จะสร้างคุณค่าที่สร้างสรรค์เป็น GAIN จากการ LEAN ในที่สุดจะสร้าง EXTREME GAIN ให้เกิดแก่วิชาชีพ ที่จะสามารถพัฒนาวิชาชีพได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)



KNOWING TO AWAKENING การตระหนักรู้ โดยการตระหนักรู้ตัวตน คุณค่าแห่งวิชาชีพจากตัวตนของเรา ซึ่งจะเป็นคุณค่าที่จะส่งมอบได้ เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นซึ่งการตื่นรู้ (Awakening) นักบัญชีส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมโดยกฎระเบียบ จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องที่เราต้องตามคนหมู่มาก ซึ่งมักจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ที่อาจไม่ใช่มาตรฐานที่ถูกต้องซึ่งจะขอกล่าวว่า “ไม่จำเป็น” เราจะเป็นอย่างเดียวที่ความคิดความฝันเราไม่ต้องเหมือนใคร ดังนั้นการที่เราจะผ่านขั้นตอน “Awakening” และเดินหน้าอย่างไม่ถอยเราจะทำสิ่งที่แตกต่าง เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าได้มากกว่าคนส่วนใหญ่ จากการที่เราไม่โยนความฝันทิ้งไป และกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะทุกอย่างต้องขึ้นกับตัวเราที่จะขยายออกสู่ภายนอก จะนำจินตนาการไปปฏิบัติให้เกิดเป็นจริง เพราะวิชาชีพเราเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในตัวเอง



GRATEFUL ในทุกวันผ่าน เราต้องสร้าง ชัดเกล้า ทบทวนตนเอง ปรับปรุงตนเองหาสิ่งใหม่ ๆ ในทุกวัน เป็นขั้นตอนที่ไม่มีความจบสิ้น และส่งต่อพลังบวก (Positive Energy) นี้ไปยังคนรุ่นต่อไปให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดการพัฒนารับปรุงให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดต่อวิชาชีพและเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable Growth)